

Số:

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

I. Sơ lược đặc điểm tình hình, thực trạng và nguyên nhân đuối nước trẻ em trên địa bàn

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều bãi biển, ao hồ, sông suối và những nơi này thường trở thành địa điểm vui chơi, giải trí của trẻ em vùng nông thôn trong mùa nắng nóng. Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng do các em mãi vui đùa và thiếu kỹ năng bơi lội nên dễ xảy ra tai nạn đuối nước gây tử vong. Ngoài ra, có nhiều mỏ khoáng sản hết thời gian khai thác nhưng không được san lấp, tạo thành các hồ nước sâu nguy hiểm, không được rào chắn cẩn thận đã gây ra không ít vụ đuối nước chết người. Số trẻ em trên địa bàn tử vong do tai nạn đuối nước năm 2022 là 4 trường hợp tại Huyện Xuyên Mộc.

Thường đuối nước hay xảy ra đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò; đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn. Ngoài ra, môi trường sống chung quanh cũng luôn luôn có những yếu tố nguy cơ rình rập gây nên tai nạn đuối nước cho trẻ em như chậu nước, chum vại, bể nước, giếng nước... không có nắp đậy an toàn; sông, hồ, suối, ao nước... không được rào chắn và có biển báo nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng xây dựng các công trình, đào bới khai thác cát, đất đá tràn lan, sự vô ý thức của con người... đã để lại các hố ao sâu gây nguy hiểm như hố vôi tôi, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu... không có hàng rào cũng là những nơi dễ gây nên tai nạn đuối nước.

Tai nạn do đuối nước có thể xảy ra trong các trường hợp: ngạt nước, những người không biết bơi ngã xuống nước, hoặc trẻ em ngã cắm đầu vào chậu nước hay bồn tắm; ngạt đột ngột khi vừa tiếp xúc với nước; lặn sâu dưới nước khi hết hơi không ngoi lên kịp bị ngạt; bơi quá mệt, cơ thể mất nhiệt do nước lạnh, bị chuột rút rồi ngất đi...

Chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối.

Trẻ chết đuối vì người lớn lơ là đuối nước đang gia tăng trong cộng đồng do nhiều nguyên nhân như môi trường không an toàn, người lớn chưa giám sát trẻ một cách chặt chẽ, kiến thức phòng tránh, sơ cứu của người dân còn hạn chế, nhiều trẻ không biết bơi.....

II. Kết quả triển khai chương trình

1. Công tác chỉ đạo, triển khai Chương trình:

Ngay từ đầu năm học Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học bố trí và phân công đầy đủ giáo viên thực hiện giảng dạy giáo dục thể chất phụ trách công tác thể dục thể thao gắn với công tác cứu nạn, phòng chống đuối nước trong trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống đuối nước trong năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền và phối hợp các phòng, ban, ngành triển khai những công tác liên quan đến công tác phòng chống đuối nước trong trường học, cụ thể:

Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 trong ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kế hoạch số 766/KH-SGDĐT V/v triển khai kế hoạch Bơi an toàn phòng, chống đuối nước giai đoạn 2022 - 2030 trong ngành giáo dục.

Công văn số 999/SGDDT-VP V/v tổ chức tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo đã cụ thể hoá thành văn bản, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện ở các đơn vị cụ thể:

- 100% các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh, về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; tuyên truyền vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình không để các em tổ chức vui chơi, đi tắm mà không mặc áo phao, không có sự giám sát của người lớn biết bơi, đặc biệt các đơn vị trường học ở các vùng có sông biển....Tuyên truyền nhắc nhở các em thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ, đảm bảo an toàn cho các em trong dịp hè.

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như : Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tranh ảnh, phát clip về kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa điểm tổ chức Lễ phát động.

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em”, “Học bơi để phòng, chống đuối nước”, “Học bơi để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”; “Cả nhà biết bơi”.

- Cung cấp tài liệu chuyên môn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

3. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ đuối nước.

Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề cử giáo viên GDTC các đơn vị tham gia tập huấn bơi lội, cứu đuối do Bộ giáo dục tổ chức.

Trong năm học 2021-2022, thực hiện Kế hoạch số 231/KH-BGDĐT ngày 09/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung cụ thể:

Các nguyên nhân cách nhận biết nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh. Các kỹ năng phòng tránh, tai nạn đuối nước khi các em tham gia sinh hoạt trong đời sống hàng ngày; kỹ năng xử lý khi thấy một bạn hay nhiều bạn bị đuối nước.

Kỹ năng cứu đuối nước an toàn cho trẻ em, học sinh nhằm tránh những vụ đuối nước tập thể và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước hoặc bất tỉnh khi gặp tai nạn thương tích; Các phương pháp cứu đuối khi gặp người bị nạn.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc lồng ghép những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước của trẻ em vào chương trình hoạt động ngoại khóa.

III Đánh giá kết quả chung

1. Kết quả nổi bật, những kinh nghiệm về cách thức, mô hình triển khai hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Nhìn chung đến thời điểm hiện tại toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra trong Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục học sinh những kỹ năng phòng chống đuối nước trong trường học thông qua các nội dung tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan in trên pano, áp phích Với hình thức này cơ bản cũng đã giúp cho học sinh nắm bắt thêm những kiến thức về phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức bản thân về phòng tránh các yếu tố nguy cơ đuối nước.

Thời gian qua, ngành giáo dục đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành hành vi đúng cho học sinh về việc tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống tai nạn đuối nước bảo đảm an toàn cho học sinh. Các nhà trường, lớp học tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền và giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền phát thanh măng non, các buổi sinh hoạt lớp và hoạt động ngoại khóa... Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã tăng cường tổ chức dạy bơi kết hợp dạy các kỹ năng an toàn khi bơi cho học sinh bằng

nhều hình thức phù hợp... Qua đó, giúp mỗi học sinh biết và vận dụng được những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trong cuộc sống để bảo vệ bản thân.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tai nạn đuối nước đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và học sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn đuối nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt tại các địa phương, địa bàn xảy ra các vụ tai nạn, thương tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong.

Đối với các trường phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục hàng ngày cần dành từ 3 đến 5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để quán xuyến, nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hồ công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Các trường học đã xã hội hóa hồ bơi trong trường học, Ban Giám hiệu nhà trường phải nhắc nhở thường xuyên vệ sinh hồ bơi theo đúng qui định, mở cửa hồ bơi trong suốt thời gian hè để các học sinh có điều kiện học bơi. Tổ chức tốt việc bàn giao trẻ em, học sinh về gia đình, địa phương trước khi nghỉ hè. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước phòng, chống tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ hè. Đồng thời, liên hệ với các chủ cơ sở hồ bơi bên ngoài nhà trường thường xuyên mở cửa hồ bơi trong suốt thời gian hè để các học sinh có điều kiện học bơi. Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ... nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phối hợp với địa phương tổ chức Lễ phát động “Ngày hội trẻ em, học sinh toàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố học bơi” phòng chống đuối nước (tổ chức trước thời điểm học sinh nghỉ hè). Các cơ sở giáo dục triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh. Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục: Phòng, chống đuối nước trên đường đi học, khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi, cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước... Song song đó, cần biểu dương, nhân rộng kịp thời những sáng kiến hay, mô hình tốt, đóng góp ý nghĩa của xã hội, gia đình, cộng đồng cho công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương.

2. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi còn rất thiếu, không thể đáp ứng nhu cầu học tập, luyện tập và thi đấu của học sinh.

Công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng tránh đuối nước trẻ em hiện nay vẫn đang gặp khó khăn, nhất là đối với khu vực nông thôn. Nhiều khuyến cáo về phòng, tránh đuối nước vẫn chưa được các bậc phụ huynh quan tâm kịp thời. Trong khi đó, đa số các bể bơi, khóa học về bơi lội chủ yếu tập trung tại thành thị, trẻ em nông thôn khó tiếp cận. Thiếu sự quan tâm của gia đình, thiếu kỹ năng bảo vệ mình khi tiếp xúc với sông nước nên nguy cơ đuối nước đối với trẻ em nông thôn rất cao

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2023

I. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tầm quan trọng của việc phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết cho học sinh về phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho học sinh.

Học sinh được giáo dục kiến thức bơi an toàn khi tham gia bơi.

2. Chỉ tiêu

Tiếp tục phấn đấu 100% trường học triển khai Chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

Phối hợp với sở Lao động Thương binh Xã hội tăng tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết bơi.

100 % trẻ em biết kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Phấn đấu giảm tỉ lệ % số trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước so với giai đoạn 2016 - 2020.

Phấn đấu 100% giáo viên được trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước. 100% giáo viên Giáo dục Thể chất được tham gia lớp tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước do các cấp tổ chức.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong nhà trường ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên tuyên truyền trên loa phóng thanh của các đơn vị. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão, thời gian nghỉ hè; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Tuyên truyền sử dụng các trang thiết bị an toàn để phòng chống đuối nước cho học sinh như: Mặc áo phao, sử dụng phao cứu sinh trên các phương tiện giao thông đường thủy, khi tắm, khi bơi trên sông, ao, hồ phải có người lớn đi cùng.

Tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhận thức được công tác phòng phòng, chống đuối nước là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường, mọi người ai cũng phải có trách nhiệm phòng chống và ngăn chặn.

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho CBGV, NV biết cách sơ cứu các tình huống khi tai nạn đuối nước xảy ra. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức và hướng dẫn kỹ các biện pháp giúp trẻ tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền với phụ huynh các lớp thông qua bảng tin tại các khối lớp, thông qua trang website của trường trong việc tuyên truyền phòng tránh đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tổ chức các chương trình nội dung giáo dục kỹ năng sống các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường. Qua đó rèn cho các em các kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh đuối nước.

III. Đề xuất và kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- Sở VHTT (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHTX.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Ba